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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑       
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๒  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 

ผู้มำประชุม 
๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 
๒. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 

 ๓. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 
 ๔. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๒ 

๕. นายปิยวัฒน์    เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๖. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๗. นายยันต์    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๘. นายวิวัฒน ์   ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๙. นายกิตติชัย  สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๐. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๑. นางสาวบันหยัด   ช่วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 
๑๒. นายคล้าย    ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๓. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๙ 
๑๕. นายสามิตร์   ศิริฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผู้ไม่มำประชุม (ลำ) 
๑. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 
๒. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๖ 
๓. นายวิภู    บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 

  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๓. นายสมภาร    โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต. 
๔. นางฉวีวรรณ  โกะสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ ๙ 
๕. นายชาญวิทย ์ โวดสูงเนิน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ ๙ 
๖. นายสันติ    สกุลศิริวัฒน์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ ๑ 
๗. นายจามิกร  เอ้ือเฟ้ือกลาง  ก านันต าบลนากลาง 
๘. นางสุภาณี  สาสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ ๖ 
๙. นางประพฤติ  วงษ์แวงน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ ๕ 
๑๐. นายมงคล   หกกระโทก  รองปลัด อบต.นากลาง 
๑๑. นายอ านาจ  เฉยชาวนา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ ๘  



๒ 

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๔.๐๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภา ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์และร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี ร.๙  และกล่าวเปิดการประชุมสภา ฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ เรื่อง ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวาย 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามิน      
ทราธิราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับอ าเภอสูงเนิน 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ในห้วงระยะเวลานี้เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีกิจกรรมที่ต้อง 
(นายก อบต.นากลาง) ด าเนินการเทิดพระเกียรติและถวายอาลัย เนื่องในโอกาส ร.๙ 

สวรรคต  ซึ่งในวันพรุ่งนี้   ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ก็จะเป็นวัน
สวรรคต ครบ ๑ ปี  และในวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ก็จะเป็น
วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙  ดังนั้น เพ่ือให้
ต าบลนากลางมีความพร้อม  จึงขอหารือและขอความคิดเห็นจาก
ผู้น าท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยทุกหมู่บ้าน และผู้น าท้องถิ่น
จากสมาชิกสภา ฯ ทุกหมู่บ้าน  ในการเตรียมความพร้อมของการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ขอให้ทุกท่านได้เสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้ เชิญ 

นายมงคล  หกกระโทก - ในวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ช่วงแรกในช่วงบ่ายจะมีการสวด 
(รองปลัด อบต.นากลาง) อภิ ธ รรม  ณ  วัดมะ เกลื อ ใหม่   และช่ ว งที่ ส อ งในช่ ว งเย็ น           

เวลา ๑๗.๓๐ น.  จะมีกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี      
ณ ประตู ๒ รัชกาล  และขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องคือ การบวช
เพ่ือเป็นพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงระหว่างวันที่  ๒๒  ตุลาคม  
๒๕๖๐ - วันที่   ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ วัดมะเกลือใหม่      
ยังขาดเจ้าภาพรูปละ ๓,๐๐๐.-บาท  ท่านใดจะอนุโมทนาบุญก็เชิญ
ได้ที่วัฒนธรรมอ าเภอสูงเนิน  ปัจจุบันมีผู้ลงนามแล้ว  ๕๑  คน  
ขาด  ๓๘  คนจะครบ  ๘๙  คน เพื่อบวชจ านวน  ๘๙  รูป ต่อไป 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ในวันพรุ่งนี้  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  จะมีการรับ – ส่งชาวบ้านไป 
(นายก อบต.นากลาง) ร่วมกิจกรรม จ านวน  ๒  รถ  คันที่ ๑  บ้านนาใหญ่  และไปรับ 

หมู่ ๔ ด้วย  และคันที่ ๒  บ้านนากลาง  ฝากประชาสัมพันธ์ท่านใด
จะไปร่วมกิจกรรมร้องเพลง ฯ  ก็ เชิญได้   รถออกประมาณ  
๑๖.๐๐ น.  ทั้ง ๒ จุด 

นายจามิกร  เอื้อเฟ้ือกลาง - ขอแจ้งการแต่งกายและแนวทางการปฏิบัติพร้อมข้อห้ามต่าง ๆ 
(ก านันต าบลนากลาง) ดังนี้ 
 - วันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  การแต่งกายชาย - หญิง โทนด า 
 - วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  การแต่งกาย  ๒  ช่วง คือ 
  ช่วงที่ ๑  ถวายดอกไม้จันทน์  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด 
  ช่วงที่  ๒  น าดอกไม้จันทน์ไปเผา  แต่งกายปกติขาว      

ไว้ทกุข์ 



๓ 

  ข้อห้าม ดังนี้ 
  - ห้ามตั้งตู้บริจาคเด็ดขาด 
  - ในวัดต่าง ๆ ห้ามติดป้ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
  - ห้ามการละเล่น การพนัน การบันเทิงใด ๆ 
  - ห้ามเผาศพในวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
  - ไว้ทุกข์พร้อมลดธงชาติครึ่งเสาระหว่างวันที่  ๑๓ - ๒๙  

ตุลาคม  ๒๕๖๐  และออกทุกข์วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  และ
ทุกบ้าน ครัวเรือนควรปลูกดอกไม้สีเหลืองเพ่ือเทิดพระเกียรติ  
และประดับผ้าขาว - ด า  เพ่ือถวายอาลัยตามสถานที่ราชการด้วย 

นายสันติ  สกุลศิริวัฒน์ - ฝากประธานสภา ฯ  ไปยังผู้บริหารท้องถิ่นช่วยดูแลถนนหนทาง 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑) ให้สัญจรอย่างสะดวกด้วย  และที่จะไปในวันที่  ๑๓  ตุลาคม  

๒๕๖๐  รถมี  ๒  คันแล้วให้บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ ๓  มาขึ้นรถที่  
นากลางด้วย 

นางประพฤติ  วงษ์แวงน้อย - กรณีทราบว่าจะมีบริษัทเอกชนจะมาก็สร้างโรงงานก าจัดขยะอยู่ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕) ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๕  ดิฉันไม่อยากให้มาลงใน หมู่ ๕ และพ้ืนที่    

นากลางขอให้ไปท าที่อ่ืนเลย  เกรงจะมีผลกระทบต่อชาวบ้านส่วน
ใหญ่ของต าบลนากลาง  จึงขอคัดค้านอย่างมากไม่ให้มาก่อสร้างใน
เขต หมู่ ๕ เด็ดขาด 

นางสุภาณี  สาสูงเนิน - ขอขอบคุณพ่ีน้องที่ไปร่วมตักบาตรเทโว ในวันที่  ๖  ตุลาคม  
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖)  ๒๕๖๐  ณ วัดนาใหญ่ 
 - ขอแจ้งว่าไฟฟ้าช่วงบริเวณโบสถ์สันติ  ไฟฟ้าแสงสว่างดับหลาย

จุด 
 - ขอแจ้งว่าถนนสายร้านค้าบ้านพ่อบุญพบมีน้ าขัง 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - กระผมขออภัยด้วยในวันที่ ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ไม่ได้ไปร่วมงาน 
(ปลัด อบต.นากลาง) ตักบาตรเทโว  เนื่องจากติดราชการเข้าเวรถวายความปลอดภัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ณ ต าหนักทิพยพิมาน  อ าเภอปากช่อง 

นายอ านาจ  เฉยชาวนา - กรณีโรงงานขยะพลังงานไฟฟ้าจะมาท าในต าบลนากลาง  กระผม 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘) โดยความเห็นส่วนตัวไม่เห็นด้วย  เพราะอาจกระทบต่อวิถีชีวิตของ

พ่ีน้องต าบลนากลาง  อาจเดือดร้อนเพราะมลพิษได้ 
 - กรณีการกั้นเครื่องกีดขวางบริเวณหน้าโรงงานทิปโก้  ชาวบ้าน

ร้องเรียนมาอย่างมากช่วยประสานด้วย  เห็นว่าไม่เหมาะสมอาจ
เกิดอุบัติเหตุ 

 - กรณีคลองบริเวณปากทางบ้านนากลาง  ช่วงต้นก้ามปูจะเห็นว่า
น้ าด ามากและไม่ไหล น้ าสกปรกมาก ร้านค้าปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ า  
คูคลองสาธารณะหรือไม่  ช่วยตรวจสอบด้วย 

นางฉวีวรรณ  โกะสูงเนิน - กรณีการร่วมงานอ าเภอสูงเนิน ณ วัดใหญ่สูงเนิน  ในวันที่  ๒๖ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙)   ตุลาคม  ๒๕๖๐  ผู้ใหญ่บ้าน  ก านันได้รวบรวมเงินกันเพ่ือเป็น   

โรงทานต าบลนากลางแล้ว ท่านใดสนใจจะร่วมก็เชิญ 
 - ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตักบาตรเทโว ณ วัดนากลาง 



๔ 

 - ขอฝากประธานสภา ฯ ไปยังนายก อบต. เพ่ือให้ด าเนินการถนน
สายตาจิต บริเวณนาคุณพ่อค าสอง ช ารุดเสียหายด าเนินการด้วย 

นายจามิกร  เอื้อเฟ้ือกลาง - การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน พฤศจิกายน   
(ก านันต าบลนากลาง) ๒๕๖๐  โดยต าบลนากลาง  อบต.นากลาง เป็นเจ้าภาพ  เบื้องต้น

ทราบว่าอ าเภอแจ้งสถานที่ประชุมที่สโมสรนวนคร  แต่ที่ประชุม
หารือเป็นที่ หอประชุมชั้นล่ าง ณ  ส านั กงานอบต.นากลาง  
เนื่องจากวัดนาใหญ่ติดเทศน์มหาชาติ 

 - กรณี โรงงานขยะพลังงานไฟฟ้า ถ้าขยะเป็นมลพิษก็จะไม่
ปลอดภัย  ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย  ดูให้ดี ๆ เสียก่อนไม่ใช่
อนุญาตง่าย ๆ ให้เขามาท าได้เลย  ดูว่าการที่เขาจะท ามันเหมาะสม
ไหม 

 - กรณี เส าจราจรหน้ าทิ ป โก้ ก็ ให้ ผู้ บ ริห ารหรือกองช่ างไป
ประสานงานกันเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
(ปลัด อบต.นากลาง) ๑. อบต.นากลาง ก าลังก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต.นากลาง 

ประตูท่ี ๑ งบ ๓๒๐,๐๐๐.-บาท  ก าลังด าเนินการสร้าง 
 ๒. ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีโครงการส าคัญ ๆ คือ 
  ๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) จากหน้า

บริษัททิปโก้ มาทาง หอพักพูลสิน งบ ๔,๙๐๐,๐๐๐.-บาท 
  ๒.๒ โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ ก่อสร้างตาม

แบบโยธาธิการ งบ ๑.๔ ล้านบาทเศษ ฯ  โดยจะก่อสร้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  จึ งขอฝ าก ท่ าน ผู้ น าท้ อ งที่  ก า นั น  ผู้ ให ญ่  ผู้ ช่ ว ย             
ได้ประชาสัมพันธ์ราษฎรด้วย  ขอขอบคุณ 

นายจามิกร  เอื้อเฟ้ือกลาง - ขอแจ้งข่าว เนื่องด้วย วัดหนองบอนยังไม่มีการทอดกฐินเลยและ 
(ก านันต าบลนากลาง) ภายในวัดมีเมรุช ารุดเสียหายอย่างมากเกรงจะพังลง จึงอยาก

ปรึกษาท่านผู้ น าทุกท่ าน เห็นว่าควรเป็น เวรให้มีกฐินมาลง       
หนองบอน  เพราะหากมีปัจจัยก็จะได้ท านุบ ารุงเมรุวัดหนองบอน
ต่อไป  ขอฝากกฐินสามัคคีด้วย 

นางประพฤติ  วงษ์แวงน้อย - ขอฝากประธานสภา ฯ ไปยังนายกและทีมงาน  อยากท าร่อง 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕) ระบายน้ าเป็นร่องดินเพราะจะได้ระบายน้ าท่วมขังได้ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - จะหารือและส ารวจและพิจารณาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งคงรับเรื่องไว้ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) - และฝากกรณีถนนลาดยางสายแยกต้นแจง หมู่ ๕  เชื่อม หมู่ ๙  

ถึงสระหนองย่านาค หมู่ ๕  บริษัทสุพรรณี ก่อสร้างแล้วปัจจุบัน
เสียหายอย่างมาก  อย่าพ่ึงคืนเงินค้ าประกันสัญญาเด็ดขาดฝาก
กองช่างส ารวจและตรวจสอบด้วย 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 
 
 



๕ 

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในคราวประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)     สมัยที่  ๓/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๓  เมื่อวันอังคารที่   ๒๙  สิงหาคม  

๒๕๖๐  (รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม) ที่แนบให้
สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดเสนอแก้ไขเชิญ  

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ขอแก้ไขกรณีพิมพ์ตกหล่นเล็กน้อย หน้า ๓ ตอนท้าย จาก นาย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑) ช่วง  รองนายก ฯ  เป็น นายช่วง รองประธานสภา ฯ  
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มอบเลขานุการสภา ฯ  แก้ไขให้ถูกต้องด้วย  มีท่านใดจะเสนอ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) แก้ไขอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติว่าจะรับรองรายงานการประชุม

หรือไม่  โดยรับรองในส่วนที่ถูกต้องและแก้ไขในส่วนที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายต่อไป  ท่านใดเห็นว่ารับรองโปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - รับรองมติเป็นเอกฉันท์  (ในส่วนที่ชอบด้วยกฎหมาย) 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถำม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จ 
       แล้ว 
นายพรศกัดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาทบทวนแก้ไขข้อความที่บกพร่อง  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) กรณี เพ่ิ ม เติมรายการแห่ งข้อบัญ ญั ติ  อบต .นากลา ง เรื่ อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ตามท่ี กระผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ค ารับรองให้สมาชิก 
(นายก อบต.นากลาง) สภ า อบต . แปรญั ตติ แห่ งร่ างข้ อบั ญ ญั ติ  ฯ  งบประมาณ           

พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยเพ่ิมเติมรายจ่ายตามข้อ ๖๐ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา ฯ  แต่การแปรญัตติ
ของสมาชิกสภา ฯ ดังกล่าวขัดแย้งกับ พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล ฯ มาตรา ๘๗ วรรคท้าย  จึงเป็น
การแปรญัตติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งรายละเอียดมีการแปร
ญัตติเพ่ิมเติมรายการมีจ านวนทั้งสิ้น  ๓  รายการ ดังนี้ 

   ๑. ส.อบต.ยันต์  วินิจนัยภาค  แปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ  
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จากเดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาท  แปรญัตติ
เพ่ิมเติม  ๑๕,๐๐๐.-บาท  เป็นตั้งจ่าย  ๓๕,๐๐๐.-บาท 

   ๒. ส.อบต.วิภู  บัลลังค์  แปรญัตติเพ่ิมเติมรายการค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  จากเดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐.-บาท  แปรญัตติ
เพ่ิมเติม  ๒๐,๐๐๐.-บาท  เป็นตั้งจ่าย  ๗๐,๐๐๐.-บาท 



๖ 

    ๓. ส.อบต.วชิระ  เขียววิจิตร  แปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ า  จากเดิมตั้งไว้  ๖๔๐,๐๐๐.-บาท  แปรญัตติ
เพ่ิมเติม  ๓๒๕,๐๐๐.-บาท  เป็นตั้งจ่ายไว้  ๙๖๕,๐๐๐.-บาท 

   ทั้ง ๓ รายการที่สมาชิกสภา ฯ แปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นท าให้ระเบียบ ฯ ข้อ ๖๐ ไปขัดแย้งกับ พรบ. ฯ 
๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๘๗ วรรคท้าย มีผลท าให้ร่าง
ข้อบัญญัติ ฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  จึงเป็นเหตุให้ในวันนี้มีการ
ประชุ มสภา ฯ เพ่ือ พิ จารณ าทบทวนแก้ ไขร่ างข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณดังกล่าว  กระผมขอเสนอให้สภา ฯ มีมติให้ส่งปัญหา
ข้อความและข้อบกพร่องแห่ งร่ างข้อบัญ ญั ติ งบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด ๕ ท่าน      
ได้พิจารณาทบทวนใหม่และควรให้กรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ท่าน 
ที่ ได้ยื่นหนังสือแปรเพ่ิมเติมรายการเพ่ือให้ชอบด้วยกฎหมาย     
และรวดเร็วอาจพิจารณาก่อนค าแปรญัตติ ฯ ทั้ง ๓ รายการ         
ก็จะท าให้ร่างกลับไปสู่คงร่างเดิมที่ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๑  เมื่อวันที่  
๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  จึงท าให้ชอบด้วยกฎหมายหรือมีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงใด ๆ  อาจใช้วิธีการงบประมาณในการโอน
งบจะสะดวกและรวดเร็วกว่า  กระผมไม่ขัดข้องเพ่ือโปรดพิจารณา
ทบทวนต่อไป 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - กระผมให้ความเห็นตามข้อ ๖๐  ท าให้มีข้อขัดแย้งกับมาตรา ๘๗ 
(ปลัด อบต.นากลาง) วรรคท้าย ดังนั้น ควรแก้ไขตามข้อ ๕๑ วรรคสองและวรรคสาม  

หากลงมติไปแล้วหากมีข้อขัดแย้งหรือบกพร่องในสาระส าคัญ      
ก็ขอให้สภา ฯ ลงมติส่งปัญหาให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวน
ใหม่  (ก็อาจถอนญัตติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้) 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ - หมู่ ๙ - ประกอบด้วย นางฐิติภัค  กะการดี และนางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน 
ตัวแทน หมู่ ๑, นายวชิระ  เขียววิจิตร ตัวแทน หมู่ ๒, นายสุริยา  
ด้วงสูงเนิน  และนายปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด ตัวแทน หมู่ ๓, 
นายยันต์  วินิจนัยภาค  และนายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน  ตัวแทน     
หมู่ ๔, นายกิตติชัย สุวรรณ์ และนายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 
ตัวแทน หมู่ ๕, นางบันหยัด ช่วงสูงเนิน ตัวแทน หมู่ ๗, นายอดิศร  
ฮะสูงเนิน และนายคล้าย  ต้วมสูงเนิน  ตัวแทน หมู่ ๘, นางสมควร  
บังสูงเนิน ตัวแทน หมู่ ๙  เห็นสมควรให้ส่งปัญหากรณีสมาชิก  
สภา ฯ ทั้ง ๓ ท่าน แปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ จ านวน ๓ รายการ 
ให้ไปพิจารณาทบทวนแก้ไขโดยอาจถอนค าแปรญัตติเสีย  เพ่ือให้
ร่างกลับมาคงร่างเดิมเหมือนในการรับหลักการในวาระที่  ๑      
เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งเท่ากับไม่มีการแปรญัตติใด ๆ  

 
 
 



๗ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) กระผมประธานสภา ฯ ขอถามท่านใดเห็นชอบว่าควรลงมติให้ส่ง

ปัญหาการที่มีการแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการเพ่ือให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปพิจารณาทบทวนใหม่โปรดยกมือ 

มติสภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  - ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
  - งดออกเสียง ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ หารือการก าหนดวันให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) พิจารณาใหม่ 
ที่ประชุมสภา ฯ  - ให้คณะกรรมการประชุมในวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ช่วงบ่าย 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป แล้วเสร็จไปร่วมงานถวายอาลัย ร.๙ 
สวรรคต ครบ ๑ ปี  ณ ซุ้มประตู ๒ รัชกาล 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๒ หารือในการประชุมสภา ฯ ครั้งต่อไป โดยข้อหารือในสภา ฯ  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ได้ข้อสรุปก าหนดประชุมสภา ฯ ในการลงมติในวาระที่ ๒ ในวัน

อังคารที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุมสภา ฯ และที่ประชุมไม่มี 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) เรื่องอ่ืนใดเสนอแล้ว ขอพักการประชุมสภา ฯ 
 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 

 
 

     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
   ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ ตุลาคม 2๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. 25๖๐  เวลา..........น. 
 

 
 
           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายวชิระ  เขียววิจิตร) 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายยันต์  วินิจนัยภาค) 
 

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑ วันที่  ๑๒  ตุลาคม 2๕๖๐  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนากลาง  สมัย..............................................เมื่อวันที่.........เดือน...............................พ.ศ. 25๖๐ 
เวลา............น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   (ชั้น ๓) 
 
 

 
(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 

                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 


